

**HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030,  
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 VỚI CÁC ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN**

Chiều ngày 17/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, với sự hỗ trợ tích cực về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược 11-20) đã hoàn thành sứ mệnh, là Chiến lược phát triển thống kê đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành Thống kê. Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược 11-20, Thống kê Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có những tiến bộ và phát triển hơn so với trước đây. TCTK đã xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược 21-30). Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 21-30, với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án. Để thực hiện thành công Chiến lược 21-30, ngành Thống kê rất cần sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và cơ quan thống kê quốc gia các nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn, TCTK sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ cho ngành Thống kê trong thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2022-2026 để Thống kê Việt Nam có thể thực hiện tốt Chiến lược 21-30, tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực, đáp ứng tối đa và hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và cá nhân, giúp Chính phủ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng với mục đích cuối cùng là đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác phát triển trong thời gian qua cũng như những cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Thống kê tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững SDG. TCTK cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, và mong muốn mối quan hệ giữa TCTK và các đối tác phát triển sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Một số hình ảnh Hội nghị:



Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị



Viện trưởng VKHTK ông Nguyễn Ngọc Tú công bố Chiến lược 21-30



Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

## HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CỦA LUẬT THỐNG KÊ



*Toàn cảnh Hội nghị*

Sáng ngày 16/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu

thống kê quốc gia của Luật Thống kê bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã trình bày một số nội dung cơ bản và kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong suốt quá trình gần 7 năm triển khai Luật Thống kê năm 2015, chúng ta có những kinh nghiệm về quy trình, thủ tục cũng như thẩm quyền thực hiện. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê năm nay có những nội dung mới, chỉ tiêu mới. Trên cơ sở kinh nghiệm đã có và cập nhật thêm kiến thức mới, để đưa nhanh quy định Luật Thống kê mới vào cuộc sống, Thứ trưởng yêu cầu, các công chức, viên chức ngành Thống kê cần bám sát quy định mới trong Luật, bắt tay vào triển khai ngay trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng yêu cầu TCTK nhanh chóng nghiên cứu, kịp thời trả lời những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thống kê ở các cấp và các bộ, ngành. Bên cạnh đó, đề nghị TCTK phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp phổ biến, tuyên truyền Luật theo quy định chung, để Luật sẵn sàng bước vào thời kỳ hiệu lực, thực hiện quản lý một cách hiệu quả nhất.

*Nguồn: <http://vienthongke.vn>*

## HỘI THẢO GÓP Ý QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI (ODA) CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Chiều ngày 10/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo góp ý Quy chế quản lý và thực hiện các chương trình, dự án ODA của TCTK. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) đã trình bày quá trình xây dựng dự thảo quy chế và báo cáo góp ý của các đơn vị.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Vụ HTQT tiếp tục rà soát bổ sung một số vấn đề như phạm vi điều chỉnh, mục đích; giải trình những nội dung kế thừa từ những hướng dẫn trước đó; rà soát lại văn phong quy chế; bổ sung danh mục, phụ lục hướng dẫn cụ thể...; tiếp tục gửi lại các đơn vị lấy ý kiến góp ý trước khi trình Tổng cục trưởng ban hành quy chế.



*Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK  
chủ trì Hội thảo*

*Nguồn: <http://vienthongke.vn>*